



THÔNG

TIN

Hội Bảo Trợ Ôn Gợi dòng Phanxicô Việt Nam tại Hải ngoại
VIETNAMESE FRANCISCAN VOCATION

Tập một, số 9, Tháng Mười, 2016

Sự nghèo khó của Thánh Phanxicô

Dựa theo bài thuyết trình của cha Cuthbert, O.S.F.C. nhân lễ kỷ niệm 700 năm thành lập dòng Phanxicô

"Xin ban cho con kho tàng của Đức nghèo cao cả: nhìn nhận rằng dấu chỉ đặc trưng của Dòng chúng con là không sở hữu gì cả dưới bầu trời này để Danh Chúa được vinh quang. Xin cho chúng con không có tài sản nào khác ngoài việc đi hành khất."

Thánh Phanxicô thành Assisi

Ngay từ lúc Phanxicô trút bỏ quần áo trước mặt cha mẹ mình, anh đã nhất quyết đoạn tuyệt với tất cả những gì ràng buộc mình với thế giới của con người hiện đại: của cái, danh vọng và quyền thế. Anh đã tự nguyện chọn lấy cho mình một kiếp nghèo.

1. Cái nghèo của thể xác và vật chất:

Cả cuộc đời tu hành cho đến lúc chết Phanxicô chỉ có vón vện vài cái quần, một áo choàng, và một sợi giây thừng cột bụng. Phanxicô đã nhất quyết phải là người nghèo nhất ở bất cứ nơi nào. Nên mỗi khi gặp một kẻ ăn xin còn rách rưới hơn anh, thì anh đã tự động cởi quần áo mình ra và cho người ăn xin đó ngay lập tức, trong lòng tự nguyện rằng "nếu ta không cho quần áo mình cho người cần nó hơn ta thì ta đã là một kẻ cắp".



Phanxicô chọn làm kẻ hành khất vất vưởng, sống nhờ vào đồ dư thừa vụn vặt của kẻ qua lại. Tiền bạc đối với Phanxicô là một đồng phân. Anh không dùng, chạm đến tiền và cảm các đồ đệ dự trữ lương thực phòng cơ. Phanxicô nói: "Nếu khi ăn xin mà cảm thấy nhục nhã là ta đã ngược đãi công cuộc cứu độ của Thiên Chúa".

Cái NGHÈO tự nguyện của Phanxicô hoàn toàn khác hẳn với cái NGHÈO ngẫu nhiên của người nghèo bình thường, ở chỗ Phanxicô xem NGHÈO là cái đích cần phải được truy tìm, và cần phải được che chở như thể là một thứ của quý - kho tàng, của đời sống mai sau. Đó là cái NGHÈO HOÀN HẢO.

"In the poor and outcast we see Christ's face; by loving and helping the poor, we love and serve Christ."

- Pope Francis' Lenten Message



Của cái gây chia rẽ. Cái Nghèo đưa con người lại gần nhau.

Mọi người nguyên thủy đã là nghèo: Lúc sinh ra và lúc chết, đồng đều. Như vậy cái nghèo là di sản chung của nhân loại. Chối bỏ sự thật này là tự đánh mất cái nhân phẩm của mình. Người Phan Sinh không tìm cách bài trừ cái Nghèo ra khỏi xã hội vì Nghèo là tài sản danh dự của loài người.

2. Cái nghèo của tinh thần

Người nghèo nhất cũng phải là người nghèo cả trong tư tưởng với một tâm hồn và tinh thần đơn sơ.

Đối với Phanxicô kiến thức học hỏi từ sách vở là của cải của đầu óc đưa đến đối trá, xa cách với thực tại của đời sống. Phanxicô dạy các môn đệ không được nói năng cầu kỳ, bóng bẩy. Phong cách hùng biện là xảo thuật để thống trị người khác, nâng cao cái tôi. **Khiêm hạ** và **thành thật** là kết quả của việc dày công tự huấn để đạt được cái nghèo tinh thần.

3. Giá trị của Đức nghèo

Cái nghèo giải thoát linh hồn Phanxicô nay cho anh **sự tự do** đi tìm chân lý của Thiên Chúa và **hợp nhất** với Người. Phanxicô nhận ra sự huy hoàng của Thiên Chúa trong mọi tạo vật và nhận thấy mình đã được trọng đãi với tất cả phần thưởng rộng lượng không thể sánh. Phanxicô nay trở thành người hoàn hảo vì hoàn toàn lệ thuộc vào Thiên Chúa. Phanxicô có bốn phận đi tìm và phục vụ tha nhân, chia sẻ kho tàng tiềm ẩn là của chung tất cả. **Cái nghèo trở thành Đức Nghèo.**

Anh em hỡi, chúng ta phải là những kẻ lạ, du thủ du thực trên cuộc đời này...

Thánh Phanxicô thành Assisi

Thư Ngỏ

Chicago, ngày 19 tháng 9 năm 2016

Kính chào quý cụ, quý cô bác và anh chị em hội viên Hội Bảo trợ Ôn gọi Dòng Phan-xi-cô Việt Nam (Hội VFV) tại Hải ngoại (Hoa Kỳ-Canada),

Xin Chúa ban bình an cho quý ân nhân!



Trước tiên, con xin tự giới thiệu đôi chút về bản thân. Con là tu sĩ Trần Anh Tuấn, OFM., 38 tuổi, thụ phong linh mục vào tháng 4/2015.

Ngày 3 tháng 2 năm 2016, nhận sứ vụ từ cha Giám Tỉnh Nguyễn Duy Lam, con sang Hoa Kỳ tiếp nối cha Đâu

Văn Minh trong công tác Hội Bảo trợ Ôn gọi Phan-xi-cô Hải ngoại. Con hiện đang sống và phục vụ tại nhà thờ Saint Peter, Chicago, IL, thuộc Dòng Phan-xi-cô, Tỉnh Dòng Sacred Heart. Con hân hạnh được đồng hành với quý ân nhân trong vai trò linh hướng của Hội VFV. Nhân đây, con thông tin đến quý ân nhân về (1) định hướng của Tỉnh Dòng trong những năm sắp tới cũng như (2) chia sẻ một vài cảm nhận khi phục vụ tại hải ngoại.

1. Tháng 4/2016, tại Atlanta, dưới sự chứng kiến của cha Giám Tỉnh, Ban quản trị và Ban điều hành đã họp để lượng giá công tác VFV và bầu ra Ban điều hành mới. Ngỏ lời với Ban điều hành mới, **Cha Giám Tỉnh mời gọi VFV mở rộng phạm vi của mình ra với các dự án truyền giáo, giáo dục, và bác ái** của Dòng Phan-xi-cô tại Việt Nam. Bởi vì, như trong Bylaws của VFV viết: song song với việc **bảo trợ ôn gọi**, VFV còn hỗ trợ các tu sĩ Phan-xi-cô trong **sứ vụ truyền giáo và Phúc Âm hóa**. (cf. Article II, section 1) Việc mở rộng phạm vi hoạt động VFV đòi hỏi nhiều thời gian, công sức và sự hy sinh của nhiều người. Vì thế Ban điều hành và con mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của quý vị.

2. Suốt tám tháng qua, con có dịp đi thăm hỏi và cảm ơn quý ân nhân ở nhiều vùng miền khác nhau (Orange County, San Jose-CA, Portland-OR, Denver-CO, Houston-TX, Virginia, Maryland, Chicago, Kitchener-Canada). Qua những cuộc gặp gỡ này,

Con tạ ơn Chúa vì nhận thấy lòng nhiệt thành của quý ân nhân đối với việc đào tạo tu sĩ linh mục cho Giáo Hội Việt Nam, cách riêng là cho Dòng Phan-xi-cô vẫn không hề phai nhạt.

Là một tu sĩ trẻ, con nhận được rất nhiều lời động viên, khuyên bảo chân thành của quý cụ và quý cô bác. Con cũng nhận thấy rằng cuộc sống ở nước Mỹ này, bên cạnh sự sung túc về vật chất (so với Việt Nam), đời sống gia đình phải chịu rất nhiều sức ép. Chính vì thế, con càng cảm kích và trân trọng hơn nữa những hi sinh của quý ân nhân. Những hi sinh đó gắn liền với mong ước Giáo Hội có thêm nhiều thợ gặt lành nghề trên cánh đồng truyền giáo bao la của Chúa. Vì thế, là cha linh hướng của VFV, con sẵn sàng đồng hành với quý ân nhân không chỉ trong công tác VFV nhưng còn trong những vấn đề liên quan đến đời sống đức tin. Con rất vui khi được làm công việc này.

Nhân dịp đại lễ thánh Phan-xi-cô (ngày 4/10), Đấng Sáng Lập Dòng Anh Em Hèn Mọn, xin thánh Phan-xi-cô cầu bầu cùng Thiên Chúa Ba Ngôi để Người ban cho quý ân nhân tràn đầy bình an và niềm vui của Người.

Kính thư

Lm. Phao-lô Trần Anh Tuấn, OFM.,

Linh hướng Hội Bảo trợ Ôn gọi Dòng Phan-xi-cô tại Hải ngoại

Lời cảm ơn

Đakao, ngày 9 tháng 10, năm 2016

Thưa Quý Ân nhân, quý Hội viên trong Hội Bảo Trợ Ôn Gọi dòng Phanxicô Việt Nam tại hải ngoại (VFV) ,



Công tác Huấn luyện của Tỉnh dòng mà cụ thể là con số các tu sĩ trẻ gia tăng trong mấy năm gần đây cũng như những thành quả về nhiều mặt liên quan đến đào tạo có được như hôm nay đó là nhờ vào sự hy sinh âm thầm, những lời cầu nguyện và sự giúp đỡ quý báu của quý vị ân nhân, cũng như các hội viên trong HBTOGPSVN tại quốc nội và hải ngoại .

Trong tâm tình biết ơn đó, Tỉnh Dòng chúng tôi xin tri ân tất cả quý vị. Nguyện xin Thiên Chúa ban ơn Bình an và sức khỏe cho Quý vị và gia đình Quý vị. Nhân dịp này cũng xin thông tin về những ngân khoản mà Tỉnh Dòng đã nhận được trong hai năm kể từ tháng 10/ 2015 - 10/2016 để lo cho công cuộc đào tạo như sau : *TD đã nhận được trong năm 2015 tất cả là \$100,000 USD và năm 2016 \$50,000 USD vào ngày 25/8/2016*

Những con số nói trên cho thấy Quý vị đã hy sinh rất nhiều để cộng tác vào công việc đào tạo các tu sĩ và linh mục của TD.

Xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho quý vị.

*Lm Jos Nguyễn Văn Huân OFM
Điều hành HBTOGPS trong và ngoài nước*



Chi hội Virginia - Maryland

Học viện Phanxicô



Lịch sử học viện Phanxicô

1958 Tiểu chủng viện được thành lập tại Thủ Đức để nuôi dưỡng ơn gọi Phanxicô từ lớp 6 đến lớp 12 gồm 200 học sinh theo chương trình Pháp Việt.

1993 Tỉnh dòng bắt đầu mở chương trình triết học 2 năm dành riêng cho 9 khẩn sinh của dòng.

2002 Giai đoạn mở rộng chương trình triết học liên dòng và nhận thêm sinh viên của dòng Thiên Phước và Thiên Bình.

2003 Cơ sở học viện được tân trang để đáp ứng nhu cầu sinh viên ngày càng phát triển.

2005 Việc gửi các tu sinh ra trường ngoài cho chương trình Thần Học trở thành bất tiện và tốn kém, TD xây cất thêm phòng học và nhà tĩnh tâm, với ý định sẽ mở thêm chương trình Thần học trong tương lai.

2007 Khai giảng chương trình Thần học 4 năm nối tiếp chương trình triết học tại học viện Thủ Đức.

2011 Áp dụng học trình 3 năm Triết và 3 năm Thần học với sự hợp tác của các tu hội địa phương.

2014 Thay đổi học trình Thần học thành 4 năm sau 3 năm Triết học căn bản kết thúc bằng kỳ thi tốt nghiệp

2015 Hai phân khoa Triết và Thần học được tách riêng biệt thay vì xen kẽ. Sinh viên được cấp bằng cử nhân (Triết và Thần) sau kỳ thi tốt nghiệp và viết luận văn.

Tiêu chí đào tạo

- 1. Trí tuệ:** đào sâu sự hiểu biết về Chân lý Mạc Khải (Dei Verbum) và các giá trị Chân-Thiện-Mỹ.
- 2. Nhân bản:** có khả năng phán đoán và biện chứng giữa đức tin và lý trí, lý thuyết và thực hành, hoạt động và chiêm niệm, cá nhân và cộng đoàn.
- 3. Thiêng liêng:** sống Lời Chúa theo linh đạo của hội dòng.
- 4. Truyền giáo:** hướng đến sứ vụ Phúc Âm Hóa.

Ban giảng huấn

gồm các giáo sư của dòng và các hội dòng khác cũng như một số giáo sư là giáo dân.

Phân khoa Triết:

21 giáo sư, 33 môn học gồm 112 sinh viên cho 3 lớp. 49 sv Phanxicô, 63 sv các dòng khác

Phân khoa Thần:

26 Giáo sư, 31 môn học gồm 82 sinh viên cho 3 lớp. 31 sv Phanxicô, 51 sv các dòng khác



Phương thức

1. Dùng hệ thống tín chỉ ECTS mà Bộ Giáo Dục Công Giáo của Tòa Thánh đã áp dụng cho các đại học Giáo Hoàng tại Roma từ năm 2005.
2. 180 tín chỉ trong 3 năm cho cử nhân Triết học
3. 240 tín chỉ trong 4 năm cho cử nhân Thần học
4. Hai học kỳ một năm. 17 tuần một học kỳ



Căn tính

Theo truyền thống học thuật bắt nguồn từ linh đạo và đoàn sùng dòng Anh Em Hèn Mọn do thánh Phanxicô Assisi khởi xướng. Ngài đã ủy thác thánh **Antôn Padova** khai mở khoa thần học cho anh em trong dòng. Trường phái thần học mang dấu ấn Phan Sinh trong Giáo Hội với các đại diện tên tuổi như: Alexander Hales, Jean de la Rochelle, Thánh Bonaventura Bagnoregio, Chân phước Duns Scotus, John Peckham và Anh Em Phan Sinh Oxford: Robert Grosseteste, Roger Bacon, William Ockham

Niên khóa 2016-2017

Học Viện có 80 sinh viên Phanxicô và 114 sinh viên đến từ 16 hội dòng cũng như giáo phận dưới sự hướng dẫn của 40 giáo sư, trong đó có 20 giáo sư không phải là tu sĩ Phanxicô.

Ban Điều Hành

CHỦNG AN: Cha Inhaxiô Nguyễn Duy Lam, OFM Giám Tỉnh

PHÓ CHỦNG AN: Cha Giuse Vũ Liên Minh, OFM Phó Giám Tỉnh kiêm Thư ký Huấn luyện & Học vấn

GIÁM ĐỐC: Cha Phaolô Nguyễn Đình Vịnh, OFM

PHÓ GIÁM ĐỐC: Cha Giuse Ngô Ngọc Khanh, OFM

GIÁM HỌC: Cha Phanxicô X. Phó Đức Giang, OFM

QUẢN LÝ, GIÁM LUẬT:

Cha Gioan. Bx Đạu Quang Luật, OFM

Sơ liệu các giai đoạn huấn luyện 2016-2017



I. NHÀ TÌM HIẾU PHANXICÔ

Quận 9, Sài Gòn

Khai giảng: 11/9/2016

Số ứng sinh: Tổng cộng: 53 em.

Năm 1: 32 em; Năm 2: 21 em.

Đặc trách Nhà Tìm hiếu:

Cha Anselm Nguyễn Hải Minh, OFM



II. THỈNH VIỆN PHANXICÔ BÌNH GIÃ

Bà Rịa, Vũng Tàu

Khai giảng: ngày 5/9/2016

Số Thỉnh sinh: 18 em.

Giám sư Thỉnh sinh:

Cha Đaminh Phạm Văn Đồng, OFM



III. TẬP VIỆN PHANXICÔ DU SINH

Phường 5, Tp. Đà Lạt

Nhận tu phục : 21/8/2016

Số Tập sinh: 19 em.

Giám sư Tập sinh:

Cha Phanxicô X. Đình Trọng Đệ, OFM



IV. HỌC VIỆN PHANXICÔ

Quận 9, Sài Gòn

Khai giảng: 5/9/2016

Khấn sinh: 91 em

Khấn lần đầu: 18 tu sĩ

Giám sư Khấn tạm:

Cha Antôn Nguyễn Ngọc Kính, OFM





Lễ khấn trọng thể

Tỉnh Dòng thánh Phanxicô VN đã tổ chức thánh lễ khấn trọng thể cho **10 thầy** Học viện Phanxicô vào lúc 9:00 sáng, thứ Bảy, 17/9/2016 tại Học viện Phanxicô. *Cha Giám tỉnh Inhaxiô Nguyễn Duy Lam, OFM* đã chủ tế thánh lễ và nhận lời khấn của các thầy.

Cùng đồng tế với ngài có cha Phó Giám tỉnh *Giuse Vũ Liên Minh*, phụ trách Cộng đoàn Thủ Đức *Giuse Nguyễn Tiến Dũng, OFM*, cha Giám sư khấn tạm *Antôn Nguyễn Ngọc Kính, OFM*, cha Giám đốc Học viện *Phanxicô Phaolô Nguyễn Đình Vịnh, OFM*, cùng với *Đức Giám mục Thomas* (Đài Loan), cha Giám tỉnh Tỉnh Dòng Thánh Tâm (Hoa Kỳ) *William Spencer, OFM*, và 62 Linh mục trong và ngoài Tỉnh Dòng.

Lễ truyền chức Linh mục và phó tế

7 giờ 00 sáng ngày 3/4/2016, Chủ Nhật thứ II Phục Sinh, Tỉnh Dòng Thánh Phanxicô Việt Nam đã tổ chức thánh lễ truyền chức Phó tế cho 7 tu sĩ: *Giuse Đình Ngọc Cảnh, Phêrô Antôn Mai Văn Công, Antôn Vũ Văn Chính, Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Huy, Gioan Baotixita Đậu Tiến Dũng, Phêrô Dương Văn Thiên*

Chủ lễ truyền chức phó tế và linh mục là **Đức Cha Aloisio Nguyễn Hùng Vĩ**, Giám mục Giáo phận Kontum. Ngài đã truyền chức Linh mục cho 4 tu sĩ Phó tế: *Phêrô Trần Văn Bình,*

Giuse Chu Văn Liên, Antôn Nguyễn Anh Tôn, Giuse Đỗ Đức Vượng, Phaolô Đỗ Thanh Diệu.



“Xin dùng con như khí cụ bình an của Chúa” là câu châm ngôn mà các tân chức đã chọn như một lời nhắc nhở họ khi đón nhận sứ vụ mới.

Đồng tế trong thánh lễ có khoảng 50 linh mục, gồm các linh mục đến từ nhiều giáo phận, các hội dòng khác nhau, và các anh em linh mục trong Tỉnh dòng. Cuối thánh lễ, một đại diện các tân chức bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Cha, các linh mục đồng tế, các tu sĩ nam nữ, các anh em trong Tỉnh dòng, các anh chị em Phan Sinh Tại Thế, thân nhân, bạn hữu, các **ân nhân trong Hội Bảo Trợ Ôn Gọi dòng Phanxicô Việt Nam**, và mọi người đến tham dự, bằng cách này hay cách khác đã cầu nguyện, nâng đỡ, và đồng hành với các tân chức trong suốt thời gian qua.



TỈNH DÒNG ANH EM HÈN MÓN VIỆT NAM

Giới thiệu:

Mái ấm Phan Sinh

quận Bình Tân, Sài Gòn

LTS: Từ số thông tin này chúng tôi xin giới thiệu đến độc giả về những chương trình đơn thuần về Bác ái của Tỉnh dòng. Đây là những nơi chốn mà các tu sĩ Phanxicô sau khi được rèn luyện kỹ lưỡng sẽ xả thân phục vụ.



Có hai cơ sở cùng lấy tên **Mái Ấm Phan Sinh**. Một ở Trảng Bom, Đồng Nai của một giáo dân tên Bùi Văn Châu thành lập năm 1998 trước có tên là Sao Mai. **Mái Ấm Phan Sinh** của Tỉnh dòng Phanxicô VN tọa lạc tại Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Tp. Sài Gòn.

Cơ sở này được thành lập từ năm **1993**, do Ông cố Phụng (đã mất) và ông cố Sừ (thân sinh cha Nguyễn Tuấn, OFM) thuộc ace **Phan Sinh Tại Thế** (dòng ba) quy tụ những người bệnh tật không nơi nương tựa, những người khuyết tật bẩm sinh, và một số người già neo đơn. Từ lúc thành lập đến giờ, số người đến nương náu ở đây khoảng 15 người.

Đến khoảng năm **2008** thì cơ sở được giao lại cho Tỉnh dòng đảm nhiệm. Vì cơ sở không đủ điều kiện tối thiểu để chăm sóc người bệnh, Tỉnh dòng đã quyết định trùng tu. Công trình xây cất đã khởi đầu vào **tháng 3, 2016** với sự giúp đỡ phần lớn của các cơ quan từ thiện ngoại quốc. Ngoài ra cũng có các ân nhân ở Hoa Kỳ như A. Lộc CPS, Cha Thụ và giáo dân Gx Chúa Kitô ở Houston đóng góp. Tuy nhiên vẫn không đủ để trang trải cho các phí tổn xây cất cho cơ sở này.

Hiện nay tại cơ sở có 9 bệnh nhân: 4 người ngồi xe lăn do tai nạn lao động, 1 người bị đột quỵ nằm giường, 1 bệnh kinh phong và dị tật tay, và 2 người khuyết tật thiếu năng trí tuệ. Trong 9 người thì 3 người bệnh nặng.

Các chi phí cho 9 bệnh nhân gồm các khoản thực phẩm tốn 9 triệu mỗi tháng gồm thức ăn, gạo và một số nhu yếu phẩm, khoản y tế tùy thuộc vào bệnh tật của mỗi em, tháng nhiều tháng ít.... Tổng số chi phí của cơ sở Mái ấm Phan Sinh mỗi tháng tối thiểu trên dưới 25 triệu, trừ trường hợp đi cấp cứu, nằm bệnh viện.



Nguồn thu 70% đến từ các ân nhân tiền mặt, gạo, các nhu yếu phẩm (tháng nhiều tháng ít, có khi không có), 25% do Tỉnh dòng hỗ trợ khi nguồn từ ân nhân không đủ và 5% từ các nguồn linh tinh khác.



Ngày **16 tháng 10, 2016** cơ sở được khánh thành. Ngôi nhà mới gồm có 1 trệt và 2 tầng với thang máy phục vụ di chuyển cho anh em khuyết tật, các phòng ở, nhà bếp và phòng ăn, phòng y tế và vật lý trị liệu, phòng dành cho nhân viên phục vụ, văn phòng.

Tỉnh dòng cất đặt hai Thầy **Đaminh Nguyễn Văn Yên, OFM** và Thầy Phụ tá **Phanxicô X. Nguyễn Văn Huy, OFM** điều khiển trông nom cùng với 3 nhân công có lương: một đầu bếp, một tạp vụ và một quản lý túc trực tại chỗ ngày đêm. Ngoài ra cũng có một số giáo dân và ace PSTT tự nguyện đến giúp đỡ khi cần thiết.



Thiệp chúc mừng lễ Thánh Phanxicô



Kính thưa quý Hội viên và quý Anh trong Ban điều hành

Hội Bảo Trợ Ôn Gọi Dòng Phanxicô Việt Nam (VFV)

Lễ thánh Phanxicô năm nay được cử hành trong bối cảnh đặc biệt của một năm hồng ân, vừa là năm thánh ngoại thường về Lòng Chúa Thương Xót, vừa kỷ niệm 800 năm biến cố Ôn Đại Xá Portiuncula, một ân huệ đặc biệt Đức Giáo hoàng Hônôriô III ban cho thánh Phanxicô năm 1216.

Đón nhận cơ hội này, nguyện xin thánh Phanxicô cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta cảm nghiệm một cách sâu sắc lòng Chúa thương xót và cho chúng ta biết thể hiện lòng thương xót của Người qua cách sống cụ thể của mình.

Kính chúc quý vị một ngày lễ mừng thánh Phanxicô nhiều niềm vui và ơn thánh!

Thay mặt anh em tu sĩ Dòng Phanxicô Việt Nam,

Tu sĩ Inhaxiô Nguyễn Duy Lam, OFM
Giám tỉnh



Cầu nguyện cho các ân nhân qua đời

Maria Chu Thị Ánh Tuyết, Burbank, CA

Antôn Nguyễn Trường Hưng, Santa Ana, CA

Phê-rô Trần Đức Long, Chicago

Phê-rô Trần Việt Khang, Burbank, CA

Maria Ngô Thị Sự, Chicago

Gioan Baotixita Lê quang Nho, Versailles, LA

Maria Nguyễn Thị Duyên, Santa Ana, CA

Anna Vũ Thị Nho, Dallas, TX

Phê-rô Nguyễn Văn Cẩn, Portland, OR

Phaolô Lê Quốc Luật, Kitchener, ON, CANADA

Quý vị muốn đóng góp cho các **chương trình bác ái** của Tỉnh dòng VN, xin liên lạc với văn phòng trung ương hoặc qua cha Phaolô Trần Anh Tuấn. **Mọi đóng góp qua VFV sẽ được hưởng đặc quyền miễn thuế.**

Số tiền gửi về Tỉnh dòng VN cho quỹ huấn luyện

Năm 2015\$100,000.00

Năm 2016 (October).....\$50,000.00

Mọi thư từ liên lạc và đóng góp xin gửi về địa chỉ:

Vietnamese Franciscan Vocation (VFV)

6615 Mainsail Ct, Burke, VA 22015

Email: VFV.Nonprofit@gmail.com



Đầu tháng 4, 2016 nhân chuyến đi họp của cha Giám Tỉnh Nguyễn Duy Lam tại Hoa Kỳ cũng như để tiếp đón gặp gỡ cha Phaolô Trần Anh Tuấn mới bước chân đến Hoa Kỳ nhận nhiệm sở với VFV, anh em trong hội đồng quản trị và ban điều hành đã gặp mặt hội thảo cùng với hai cha tại Atlanta, Georgia trong hai ngày mừng 9-10.

Mục đích của buổi hội thảo là để ôn lại quá trình hoạt động, cách thức tổ chức điều hành và vạch lại hướng đi tương lai cho VFV để đáp ứng hữu hiệu nhu cầu của ân nhân tại hải ngoại, đồng thời áp dụng đường hướng mới của Tỉnh dòng vào các sinh hoạt của VFV.

Chiếu theo quyết định của buổi họp, một số thay đổi như sau đã được thi hành:

- Hội đồng quản trị nhập chung vào ban điều hành với các nhiệm vụ:

Linh hướng: Lm Phaolô Trần Anh Tuấn OFM

Trưởng ban điều hành: A. Nguyễn Ngọc Châu Lang, TX

Thư ký: A. Nguyễn Thanh Chính, TX

Thủ quỹ - tài chánh: A. Đinh Quốc Thịnh, VA

Thông tin: A. Vũ Anh Nhật, CA

Kế toán: A. Phạm Văn, CA

- Thành lập ban cố vấn VFV

Trưởng ban: A. Nguyễn Tư Ninh, CA

A. Nguyễn Ngọc Bạch, CA

A. Ngô Văn Thông, CA

Cha giám tỉnh Nguyễn Duy Lam cùng với anh em trong ban điều hành của VFV đã "miễn cưỡng" nhận lời từ chức của anh **Trần Đức Phong** với lý do sức khỏe và dưỡng hưu. Anh Phong là người tiên phong làm việc với VFV ngay từ những ngày đầu của hội. Tỉnh dòng chân thành ghi ơn anh và cầu chúc anh mọi điều thiện hảo.



Hội Bảo Trợ Ôn Gọi
Đòng Phanxicô VN
tại Hải ngoại

Place
Stamp
Here

667 Singley Dr. Milpitas, CA 95035

Vietnamese Franciscan Vocation – Newsletter – Fall 2016

Kính gửi:



Vun trồng Ôn Gọi Phan Sinh Việt Nam

Tỉnh đòng Thánh Phanxicô Việt Nam: <http://www.ofm.vn.org/>

Phan Sinh

*Chúng tôi, những người Anh em hèn mọn
đang sống trong lòng Giáo Hội và xã hội
Việt Nam, xác tín rằng chúng tôi được mời
gọi sống tình huynh đệ với nhau và với
mọi người, và dẫn thân phục vụ công cuộc
Phúc âm hóa, bằng cách trở nên chứng
nhân của niềm vui, bình an và hy vọng
giữa mọi người,
đặc biệt giữa người nghèo.*

